

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

ĐỀ ÁN
TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
GIẢI ĐOẠN 2025-2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phần I
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Trong những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ với hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam đã hình thành nên một thị trường khởi nghiệp đầy tiềm năng và phát triển, ngày càng được đánh giá cao trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Để thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách có liên quan như: Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (theo Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Bên cạnh đó là các chính sách liên quan nhằm tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp như: Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghị định số 94/2020/NĐ-CP, ngày 21/8/2020 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm ĐMST Quốc gia; Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và

vừa.

Nhiều cơ quan, đơn vị và tổ chức hỗ trợ sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đã được thành lập, điển hình như: Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm ĐMST Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó là sự quan tâm, ưu tiên phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của các địa phương, dẫn đầu là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Nam, Nghệ An, Bình Dương... đang thể hiện được tiềm năng phát triển lớn, có những đóng góp tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam.

Với những nỗ lực nói trên, hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam cũng đã gặt hái được những thành tựu và được quốc tế đánh giá cao: tính đến năm 2023 cả nước có khoảng 20 địa phương đã và đang xây dựng Đề án hình thành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; 60 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844 và sắp xếp nguồn lực triển khai tại địa phương; 39 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định cơ chế tài chính cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. Việt Nam xếp hạng 58 về Hệ sinh thái Khởi nghiệp toàn cầu (theo Startup Blink). Theo Báo cáo Chỉ số ĐMST toàn cầu năm 2023 (GII 2023) do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia, nền kinh tế về chỉ số ĐMST. Năm 2023, theo thống kê của Crunchbase (nền tảng tìm kiếm thông tin về kinh doanh và startup), tổng số vốn đầu tư mạo hiểm huy động hơn 718 triệu USD. Tổng số thương vụ đầu tư năm 2023 là 96 thương vụ. Cả nước có gần 5.000 startups đang hoạt động, khoảng 116 bằng sáng chế được cấp, có 208 quỹ đầu tư mạo hiểm, với hơn 100 vườn ươm và tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Việt Nam hiện có bốn Unicorn (Kỳ lân công nghệ) là VNG, VNPay, MoMo, Sky Mavis, chủ yếu là công nghệ thanh toán và game, 3 trong số 4 Unicorn này là của Thành phố Hồ Chí Minh (theo Crunchbase).

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, khởi nghiệp ĐMST, giáo dục đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới. Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ rõ tầm nhìn và mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố với phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong đó thúc đẩy và phát triển

hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về phê duyệt "Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025". Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết số 20/2023/NQ quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hút nhiều hơn các nguồn lực của xã hội và sự tham gia của nhiều đối tượng. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động trên địa bàn ước tính khoảng trên 2.300 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 50% so với cả nước. Trong đó, số doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm tới hơn 65%, nông nghiệp chiếm 20% và các lĩnh vực còn lại chiếm 15%, hơn 500 sự kiện mỗi năm với gần 100 trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp tham gia; tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp 1,87 lần sau 5 năm từ 24 tổ chức năm 2017 lên 45 tổ chức năm 2023, số lượng Quỹ đầu tư cũng tăng gấp 4 lần từ gần 50 Quỹ vào năm 2017 đến năm 2023 có gần 200 Quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh; các sự kiện và cuộc thi được diễn ra hằng năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 500 sự kiện ĐMST và có gần 80 cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức thành công, thu hút nhiều dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia.

Để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ngoài các chính sách hỗ trợ thì các cuộc thi là một phần không thể thiếu của bất cứ quốc gia nào. Các cuộc thi đóng góp vai trò quan trọng khi là sân chơi giúp các nhóm dự thi có thể kết nối với các chuyên gia, quỹ đầu tư nhằm hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình; giúp các startup mở ra cánh cửa tiếp cận với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thông qua các buổi tập huấn. Ngoài ra, khi tham gia các startup sẽ được tăng độ nhận diện thương hiệu thông qua các đơn vị truyền thông đưa tin về cuộc thi, từ đó tăng khả năng xúc tiến kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, các cuộc thi khởi nghiệp đã được quan tâm và phát triển trong nhiều năm qua, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục đích khuyến khích và tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ĐMST

trong cộng đồng và góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong nông nghiệp, trong giai đoạn 2017-2023, Ban Quản lý đã tổ chức 07 cuộc thi về ĐMST trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm và ươm tạo các ý tưởng, dự án khả thi, giúp hiện thực hóa các ý tưởng, dự án thành các doanh nghiệp phát triển trên thị trường. Qua 7 năm triển khai, các cuộc thi đã thu hút hơn 120.000 lượt quan tâm theo dõi và hơn 500 dự án đăng ký tham gia. Trong đó, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý đã hỗ trợ ươm tạo và thương mại sản phẩm cho gần 35 doanh nghiệp với hơn 120 sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Những kết quả trên cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng khởi nghiệp đối với lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua các cuộc thi này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố Hồ Chí Minh; lan tỏa được tinh thần khởi nghiệp và đem đến những giá trị, ý nghĩa to lớn như: góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ”; Kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho các startup; tạo sân chơi bổ ích cho startup thông qua việc tham dự các buổi tập huấn, hướng họ tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh và có cơ hội gặp gỡ chuyên gia để tra dồi thêm kiến thức về kinh doanh; tạo điều kiện cho những dự án tham gia có cơ hội phát triển thành doanh nghiệp và mở rộng thị trường; đẩy mạnh và khuyến khích ứng dụng ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường khả năng kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sự phát triển trong thời gian qua đã có những thay đổi rất lớn cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ. So với trước đây, xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện nay là chú trọng phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh, phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp 4.0, sử dụng ít năng lượng hóa thạch và hướng tới giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu Net zero. Trong đó, các công nghệ điện toán đám mây, kết nối vạn vật (IoT), sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ tự động hóa, sử dụng robot, máy bay không người lái (drone) v.v. được ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này thu hút sự quan tâm và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo của nhiều cá nhân, tổ chức trong cả nước. Đứng trước nhu cầu và xu hướng phát triển hiện nay thì phạm vi cuộc thi chỉ giới hạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thực sự không còn phù hợp. Việc tổ chức cuộc thi quy mô toàn quốc là cần thiết, sẽ giúp tạo ra một sân chơi đủ lớn, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp khắp cả nước. Qua cuộc thi sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế của

từng địa phương đồng thời khai thác được thế mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam; thu hút được các dự án tốt ở quy mô toàn quốc tham gia khởi nghiệp tại thành phố năng động, với nhiều lợi thế cạnh tranh nhất cả nước, góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Phần II

CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025”;

- Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025”;

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050;

- Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST;

- Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Kết luận số 776-KL/TU ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030

- Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025;

- Kế hoạch số 1593/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kế hoạch số 2124/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp, đổi mới sáng tạo” giai đoạn 2023 – 2027;

- Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các chính sách hỗ trợ dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 – 2028;

- Kế hoạch số 3491/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn HCM năm 2024.

Phần III

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Thành phố nói riêng và của cả nước nói chung phát triển ngang tầm khu vực. Hiện thực hóa các nội dung hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thông qua tổ

chức cuộc thi quy mô toàn quốc, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ”.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm thu hút tối thiểu 700 ý tưởng, dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tham gia.

- Hàng năm lựa chọn từ 80 đến 100 dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo, để tiến hành hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, hỗ trợ ươm tạo, phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển.

- Hàng năm hỗ trợ từ 10 đến 20 dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc để phát triển thương hiệu, tìm kiếm nhà đầu tư và mở rộng thị trường, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các nguồn lực khác.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, học viện, các viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm và có mong muốn khởi nghiệp, có ý tưởng, sản phẩm, quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến và quản lý sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới áp dụng tại Việt Nam hoặc được cải tiến, ĐMST công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hình thành mạng lưới, hệ sinh thái ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh, thành phố trong cả nước

- Mục tiêu: hình thành mạng lưới, hệ sinh thái ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng/địa phương, qua đó giúp thu hút nhiều dự án tham gia chương trình, triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Nội dung:

+ Xây dựng mạng lưới liên kết, hợp tác và làm cầu nối mời gọi các dự án

ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

+ Triển khai công tác trao đổi, hỗ trợ và phối hợp triển khai các hoạt động tiền tổ chức cuộc thi.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; các sở ngành liên quan tại các địa phương theo thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng trong cả nước.

- Thời gian thực hiện: hằng năm

2. Tổ chức quảng bá, truyền thông cuộc thi khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Mục tiêu: Quảng bá sâu rộng cuộc thi trên các phương tiện truyền thông, nhằm thu hút nhiều dự án tham gia chương trình.

- Nội dung:

+ Triển khai hoạt động quảng bá, truyền thông cuộc thi thông qua các hình thức: thiết kế, in ấn brochure, poster, banner để tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến với các đối tượng tham gia; đăng thông tin lên website, facebook, các trang mạng xã hội, các diễn đàn về khởi nghiệp, nông nghiệp; tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện truyền thông: báo, đài...

+ Tổ chức các hội thảo giao lưu, tuyên truyền về cuộc thi tại các điểm trường có lượng sinh viên lớn, có thế mạnh trong các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Tổ chức truyền thông cuộc thi tại các vùng: trung du và miền núi phía Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Cơ quan phối hợp: các sở ngành liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh và của các địa phương theo thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng trong cả nước.

- Thời gian thực hiện: hằng năm

3. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Mục tiêu: Tìm kiếm, chọn lọc, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST tiềm năng, khả thi trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để hỗ trợ, hình thành các doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm.

- Nội dung:

+ Tổ chức tập huấn cho các dự án tham gia cuộc thi

+ Tổ chức vòng sơ tuyển cho các dự án khởi nghiệp ĐMST

+ Tổ chức vòng bán kết cho các dự án khởi nghiệp ĐMST

+ Tổ chức vòng chung kết, công bố kết quả và trao giải thưởng cho các dự án khởi nghiệp ĐMST

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: hằng năm

4. Hỗ trợ tiền ươm tạo các ý tưởng, dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Mục tiêu: hỗ trợ hoàn thiện và phát triển các ý tưởng thông qua các hoạt động nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, kiểm chứng ý tưởng, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh khả thi phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp.

- Nội dung:

+ Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn hoàn thiện ý tưởng, dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo.

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động thử nghiệm, nghiên cứu quy trình công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm.

+ Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn xây dựng quy trình công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm.

+ Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho dự án.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm

5. Hỗ trợ ươm tạo các dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Mục tiêu: hỗ trợ phát triển sản phẩm/dịch vụ/giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển cho các dự án xuất sắc được chọn ra để tiến hành ươm tạo.
- Nội dung:
 - + Hỗ trợ thuê chuyên gia huấn luyện các kỹ năng chuyên sâu, chuyên môn, tư vấn phát triển ý tưởng thành sản phẩm.
 - + Hỗ trợ cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động thử nghiệm, hoàn thiện quy trình công nghệ, hoàn thiện sản phẩm.
 - + Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thương mại sản phẩm ra thị trường.
 - + Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường; thuê chuyên gia tư vấn về thương mại sản phẩm, đánh giá được nhu cầu của thị trường để hoàn thiện và phát triển sản phẩm.
 - + Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các dự án tại các sự kiện, các hội chợ cũng như kết nối với hệ thống các kênh phân phối để dự án thương mại sản phẩm.

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: hằng năm

6. Hỗ trợ tăng tốc các dự án ĐMST, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Mục tiêu: hỗ trợ phát triển thương hiệu, tìm kiếm nhà đầu tư và mở rộng thị trường, kết nối với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các nguồn lực khác.
- Nội dung:
 - + Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, phát triển kênh phân phối cho sản phẩm

của dự án.

- + Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn hoàn thiện mô hình kinh doanh.
- + Hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn xây dựng báo cáo tài chính cho dự án để kêu gọi quỹ đầu tư.
- + Hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn, quỹ đầu tư.
- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện: hằng năm

Phần IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong Đề án, chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành để xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách quy định của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế giải thưởng và kế hoạch,

kinh phí chi tiết từng giai đoạn để triển khai thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch, kinh phí chi tiết hàng năm để triển khai, thực hiện các nội dung phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

- Ký ban hành quyết định thành lập hội đồng xét chọn; tổ chức thực hiện việc xét chọn các tổ chức, cá nhân phù hợp tham gia cuộc thi theo đúng điều kiện, yêu cầu và chủ đề hàng năm.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định.

- Tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện Đề án. Định kỳ hàng năm báo kết quả thực hiện Đề án cho Ủy ban nhân dân Thành phố. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bổ sung các mục tiêu, nội dung, quy chế phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, các dự án đoạt giải có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tham gia hỗ trợ, kết nối hình thành mạng lưới, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khác.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao hỗ trợ ươm tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo/ươm tạo/tăng tốc theo quy định của Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, phối hợp các đơn vị có liên quan, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách đảm bảo theo phân cấp ngân sách để triển khai thực hiện Đề án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao giới thiệu các doanh nghiệp và hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiềm năng tham gia cuộc thi và tuyên truyền quảng bá thông tin cuộc thi đến các đối tượng trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, quảng bá thông tin cuộc thi đến các đối tượng liên quan trên địa bàn Thành phố.

6. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC)

- Phối hợp giới thiệu, hỗ trợ kết nối các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp với các đơn vị tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trước và sau khi đạt giải thưởng trong cuộc thi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; các hoạt động kết nối tiêu thụ vào các hệ thống chế biến, phân phối và bán lẻ, các chuỗi cung ứng nông sản; hỗ trợ đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước.

7. Hội Nông dân Thành phố

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung cuộc thi đến các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã để tham gia thực hiện.

8. Sở Công Thương, Ban quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp, Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố

- Chủ trì xác định nhu cầu ĐMST của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý để phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kết nối với cộng đồng hệ sinh thái ĐMST.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ vận động, hình thành các hệ sinh thái ĐMST chuyên ngành, nhất là các ngành trọng điểm và nhóm sản phẩm chủ lực của Thành phố.

9. Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tổ chức tuyên truyền và thông tin cuộc thi tới các đối tượng đoàn viên, thanh niên; giới thiệu các cá nhân, tổ chức liên quan có dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiềm năng tham gia cuộc thi.

10. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận - huyện

- Phổ biến thông tin cuộc thi; giới thiệu các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự

án phù hợp tham gia cuộc thi hàng năm.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao triển khai các nhiệm vụ có liên quan./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ